

มธ. ศูนย์ลำปาง จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่นจังหวัดลำปาง “ปวนและเสรี”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่นจังหวัดลำปาง “ปวนและเสรี” โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 และจะจัดแสดงผลงานจนถึงวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2560 ณ หอศิลปะการแสดง บ้านบริบูรณ์ กาดกอต้า

อาจารย์ ดร. ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินนักร้องแบบปาย และตัวอักษรบนปายในจังหวัดลำปาง เป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ความรู้รูปแบบตัวอักษรไทย และเป็นการเชิดชูครูผู้เป็นศิลปินนักร้องแบบท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ นิเวบุตร อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีชญา เจริญเนตร อาจารย์ประจำสาขาออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ ทำให้การจัดแสดงผลงานสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนลำปาง ว่าจังหวัดลำปางมีศิลปินนักร้องแบบที่มีความสามารถ สร้างผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีชญา เจริญเนตร อาจารย์ประจำสาขาออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ กล่าวว่า จังหวัดลำปางเคยมีครูผู้เป็นศิลปินนักร้องแบบท้องถิ่นอยู่ 2 ท่าน ที่ได้สร้างผลงานไว้มากมาย จนเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดที่สำคัญ ผลงานการออกแบบตัวอักษรบนปาย และผลิตปายร้านค้า หรืออาคาร ศิลปินทั้ง 2 ท่านนี้คือ ป.สุวรรณสิงห์ และ เสรี ทั้งสองท่านเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดความรู้จากครูมาสู่ศิษย์ ด้วยผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มีที่ใดเหมือน ทำให้มีนักร้องแบบรุ่นใหม่เดินตามรอยของทั้ง 2 ท่านนี้ จึงเห็นว่าการจัดนิทรรศการเพื่อเชิดชูครูผู้เป็นศิลปินนักร้องแบบท้องถิ่นคนสำคัญของจังหวัดลำปาง อย่าง ป.สุวรรณสิงห์ และเสรี รวมไปถึงศิลปินท่านอื่นๆ ด้วย แม้บางท่านจะเสียชีวิตไปแล้ว เลิกทำปายไปแล้ว แต่ก็ยังมีศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่ ควรค่าแก่การนำเสนอเรื่องราวและผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นความภาคภูมิใจของคนลำปางต่อไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ไปเยี่ยมชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ณ หอศิลปะการแสดง บ้านบริบูรณ์ กาดกอต้า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2560



นิทรรศการเพื่อเชิดชู
ครูผู้เป็นศิลปินนักออกแบบท้องถิ่น
คนสำคัญของจังหวัดลำปาง

นิทรรศการ ปวนและเสรี

ตลาดรัตน

ถาวรรัตน

พยกัย

- ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง ไม้ซุงบ้านคำ คิวลิจิตรชนเมือง
ในสถานศึกษา ๆ ของศิลปินนักออกแบบท้องถิ่น อย่าง
ป.สุวรรณหงษ์ และถูกศึกษ์ เจริญร่วมใจศิลปินนักออกแบบ
จิตหลายท่าน อาทิ ป.สิริวิทย์โต / ส.วิศกรกุล / นุส / ธีร์ /
ส.วิศกรศิลป์ / ส.บุญธรรม / รุ่ง วัฒนศรี ฯลฯ
- ผลงานการออกแบบตัวอักษร ของ พ.บุญชู กู
- ผลงานชิ้นงานผ้าขาว ๆ ในสำเนาโบราณหาย
- พิธีเปิด 4 มีนาคม พิธีการส่งมอบจากกลุ่มเขียนไม้
พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ / 4 มีนาคม พิธีการชมรม
เขียนรูปดิจิทัล และเวิร์กช็อปเกี่ยวกับตัวอักษร

4 มีนาคม ถึง 26 เมษายน ๒๕๖๐
ที่ บ้านอริยวงค์ ศูนย์ชนภาคอภยคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

PAUANANDSERI

